

ด่วนที่สุด

ที่ นบ ๐๐๑๓.๒/ว ๒๕๖๒



ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ถนนรัตนาธิเบศร์ นบ ๑๑๐๐๐

๑๗

มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง การกำหนดปฏิทินและแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง และนายกเทศมนตรีเมืองพินลราช

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ ๐๐๑๓.๒/ว ๒๐๘๕ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว ๗๖๔๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ (ดาวน์โหลดจาก <http://www.nonthaburi.go.th> หัวข้อ “หนังสือราชการ” “ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด”)

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดนนทบุรี ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ เพื่อเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน ให้เกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงและมีความเป็นเอกภาพในการดำเนินงานร่วมกัน และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า เพื่อให้การจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชนระดับตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ มีเอกภาพและเกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค จึงได้กำหนดปฏิทินและแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้จังหวัด โดยสำนักงานจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด พิจารณาดำเนินการตามปฏิทินและแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่เป็นไปตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. การจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน (มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) โดยสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมร่วมกันระดับชุมชน/หมู่บ้าน/ท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑) ทั้งนี้ ในส่วนของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ให้แจ้งประสานชุมชนในพื้นที่เพื่อดำเนินการทบทวน/จัดทำแผนชุมชนโดยใช้กลไกของคณะกรรมการชุมชน

๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๒) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยนำปัญหาและความต้องการของประชาชนจากการจัดเวทีประชาคมร่วมกันของหมู่บ้าน/ชุมชน/ท้องถิ่น รวมทั้งนำข้อมูลจากแผนชุมชนระดับตำบลมาใช้ประกอบ

/พิจารณาเพิ่มเติม...

พิจารณาเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑) ทั้งนี้ ให้นำรวบรวมแผนงาน/โครงการที่เกิดขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งให้คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) เพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ และเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมของจังหวัด และเสนอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีต่อไป

ทั้งนี้ ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยใช้กลไกคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด รวบรวมแผนความต้องการที่เกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมของอำเภอ และบูรณาการโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมของจังหวัด พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รวมทั้ง หากมีโครงการเกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีให้ส่งจังหวัดนนทบุรีเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภานุ แยมศรี)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานจังหวัดนนทบุรี
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๒๕๒๘ ๔๗๐๐ ต่อ ๑๔๑๒๘
e-mail add. : nonburioffice@gmail.com